

### บทที่ 3

#### ระเบียบวิธีการศึกษา

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการศึกษาลักษณะของการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาในรายงานประจำปีและงบการเงินของบริษัทในกลุ่มธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 14 เรื่อง การบัญชีสำหรับการวิจัยและพัฒนาและหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### ขอบเขตการศึกษา

เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงลักษณะของการเปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 14 เรื่องการบัญชีสำหรับการวิจัยและพัฒนา และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นผู้ศึกษาจึงทำการศึกษาจากรายงานประจำปีและงบการเงินของบริษัทในกลุ่มธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2548 จำนวน 45 บริษัท ประกอบด้วยบริษัทในกลุ่มธุรกิจเกษตรจำนวน 21 บริษัท และบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารจำนวน 24 บริษัท

#### วิธีการศึกษา

ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการศึกษาจากข้อมูล รายงานต่างๆ และเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องของบริษัทในกลุ่มธุรกิจเกษตรและอาหารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ศึกษาได้ดำเนินการศึกษาโดยเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้

1. หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา สำหรับข้อมูลที่ต้องเปิดเผยในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 14 เรื่องการบัญชีสำหรับการวิจัยและพัฒนา
2. หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(แบบ 56-1) รายงานประจำปี(แบบ 56-2) และงบการเงินของบริษัทในกลุ่มธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### 4. เอกสาร วารสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางวิชาการเรื่องการเปิดเผยข้อมูล

##### ขั้นตอนการศึกษา

1. ศึกษาหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 14 เรื่อง การบัญชีสำหรับการวิจัยและพัฒนา และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการศึกษาจากข้อมูล รายงานต่างๆ และเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาการเปิดเผยข้อมูลและแสดงรายการในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปีตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำหรับปี พ.ศ. 2547 และปี พ.ศ. 2548 ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. ศึกษาเปรียบเทียบการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา และการแสดงรายการในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปีของบริษัทในกลุ่มธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปีและงบการเงินของบริษัทในกลุ่มธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาจัดทำเป็นตารางแสดงการเปรียบเทียบลักษณะการแสดงรายการในรายงานประจำปีและงบการเงินในรูปแบบตารางความถี่และอัตราร้อยละ
5. สรุปผลการศึกษาคือการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาในรูปแบบสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)

##### การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติในการศึกษา

ใช้วิธีวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาในรายงานประจำปีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 14 เรื่อง การบัญชีสำหรับการวิจัยและพัฒนา และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำเป็นตารางแสดงการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี และตารางแสดงการเปรียบเทียบการแสดงรายการในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี ระหว่างบริษัทในกลุ่มธุรกิจเกษตรและธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในรูปแบบของตารางแสดงอัตราร้อยละ และค่าเฉลี่ย

### การรายงานผลการศึกษา

การรายงานผลการศึกษานำเสนอเป็น 5 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 2 ทฤษฎี แนวคิด และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 3 ระเบียบวิธีการศึกษา

ส่วนที่ 4 ผลการศึกษากการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาของบริษัทในกลุ่มธุรกิจ

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 5 สรุปผลการศึกษา ข้อเสนอแนะและประเด็นที่ควรศึกษาเพิ่มเติม



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
Copyright© by Chiang Mai University  
All rights reserved